

แบบรายงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่ ๒ การติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดภูเก็ต

ประเด็น	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (√)			รายละเอียด ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑. การคัดเลือกหมู่บ้าน - จังหวัดได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ ๑ หมู่บ้านแล้วหรือไม่ อย่างไร	๓ พ.ค. ๒๕๖๒			√	๑. หมู่ที่ ๖ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๒. หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๓. หมู่ที่ ๕ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	
๒. การจัดกิจกรรมเปิดโครงการ (Kick off) - จังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโครงการฯ (Kick off) ได้แก่ การปลูกต้นรวงผึ้ง อย่างน้อย ๑ ต้น แล้วหรือไม่ และมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร	๘ พ.ค. ๒๕๖๒			√	ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง/ กล่าวปฏิญาณ ๑. หมู่ที่ ๖ ต.วิชิต บริเวณ ณ ริมคลองมุดง โดย รอง ผวจ. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง ๒. หมู่ที่ ๔ ต.ไม้ขาว บริเวณ ณ ศาลาพิบูลทอง โดยรอง ผวจ. นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ ๓ หมู่ที่ ๕ ต.กมลา ณ ศาลาอเนกประสงค์ โดย รอง ผวจ. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย มีวิธีการดูแลรักษาด้วยการล้อมคอกต้นไม้ และผลัด เปลี่ยนเวรกันรดน้ำทุกวันและบำรุงใส่ปุ๋ยเป็นประจำ	
๓. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกิจกรรม จังหวัดได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้แล้ว แล้วหรือไม่ อย่างไร - ได้มีการทบทวน/ประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (๑๓ ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) /ประเมินความสุขมวลรวม (GVH ครั้งที่ ๑) แล้วหรือไม่ อย่างไร	๒๒ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒			√	- จัดประชุมครัวเรือนของหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาของตัวชี้วัดเพื่อนำสู่การพัฒนาเป็นรายตัวชี้วัด	

<p>- ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตามตัวชี้วัด เพื่อยกระดับหมู่บ้าน ๑๓ ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>- ได้มีดำเนินการกิจกรรมตามแผนฯ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>๔. การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้</p> <p>- หมู่บ้านสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน แล้วหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๑ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒</p>		<p>√</p> <p>√</p>		<p>- รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์ตัวชี้วัด ๑๓ ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการจัดทำแผนกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม ครบทั้ง ๓ หมู่บ้าน</p> <p>- ได้มีการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนส่งเสริมแล้ว เช่น สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สอน การจัดทำบัญชีครัวเรือน</p> <p>- จัดเวทีบูรณาการแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- รวบรวมข้อมูลด้านกายภาพและภูมิศาสตร์/ วิสาหกิจชุมชน ภายในศูนย์เรียนรู้</p>	
<p>๕. การรักษาสภาพหมู่บ้าน</p> <p>- จังหวัดได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนจัดทำแผนในการรักษาสภาพ ดูแล พัฒนา อย่างยั่งยืนแล้วหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>๑๐ - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒</p>		<p>√</p>		<p>- จังหวัดแจ้งให้อำเภอจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อรักษาสภาพ ดูแล พัฒนา อย่างยั่งยืน</p>	
<p>๖. การประกวดความสำเร็จจังหวัดได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้แล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำประกาศจังหวัดและพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านแล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ก่อน/ระหว่าง/หลังดำเนินการ/) แล้วหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p>		<p>√</p>		<p>- จังหวัดได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการมอบประกาศให้หมู่บ้าน ทั้ง ๓ หมู่บ้าน และจัดเตรียมทำป้ายหมู่บ้านพร้อมมอบใน วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒</p> <p>- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ โดยได้รับการประสานจาก สนง.</p>	

